

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง วิธีการผลิตด้านการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยง
ชื่อผู้เขียน	นายเฉลิมศักดิ์ ชัดติยะ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ลีสวรรณ์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณิต ดวงสา กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.พสิน แดงจวง กรรมการ

### บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้านการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนกะเหรี่ยง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิต

การวิจัยภาคสนามใช้การศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม นำข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาถึงความเที่ยงตรงของกลุ่มข้อมูลที่ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นำไปสู่ข้อสรุปสำหรับตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ ผลจากการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ในอดีตการผลิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านยางห้ำมีความผูกพันกับธรรมชาติ มีความเป็นอยู่แบบง่าย ๆ การผลิตทางการเกษตรเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่างเครือญาติและเพื่อนบ้าน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบเครือญาติ ต่อมาเมื่อนายทุนได้นำเอาพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะสตอเบอรี่เข้ามาในชุมชน ทำให้ระบบการผลิตของชุมชนเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นการผลิตเพื่อการค้า มีการนำเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาใช้ในการผลิต ส่งผลต่อกระบวนการผลิตของชุมชนในด้านวิธีการผลิต ระบบความสัมพันธ์ ความเชื่อ ค่านิยมและวิถีชีวิต ระบบเงินตรากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้ได้สิ่งของที่ตนเองต้องการและยังเป็นการบ่งชี้ถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของตนเองอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของชาวกะเหรี่ยง เนื่องมาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาของหมู่บ้าน การเรียนรู้โดยการปฏิบัติในระบบการผลิตของชาวกะเหรี่ยงซึ่งได้รับการ

เฉลิมศักดิ์ ชัดติยะ. 2541. “ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้านการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยง = Social Changes in Karen Communities as a Result of Changes in Agricultural Modes of Production.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ถ่ายทอดความรู้จากนายทุน ส่วนปัจจัยภายนอก มีตลาดรองรับผลผลิต มีการประกันราคาผลผลิต ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการผลิตทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนการคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้นในการขนส่งผลผลิตสู่ตลาด

ผลจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต ทำให้ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านแม่ยางห้ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จากความสัมพันธ์ที่เคยมีการช่วยเหลือกันในการผลิตเปลี่ยนมาเป็นการผลิตที่ต่างคนต่างทำการผลิต ความผูกพัน ความไว้วางใจ ทางเครือญาติและเพื่อนบ้านลดน้อยลง วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเปลี่ยนมาสู่ชีวิตที่รีบเร่ง ไม่มีเวลาไปมาหาสู่กันเหมือนในอดีต

เฉลิมศักดิ์ ชัตติยะ. 2541. “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตด้านการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยง = Social Changes in Karen Communities as a Result of Changes in Agricultural Modes of Production.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.